

ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบประเมินเอกสาร

นำเสนอเมื่อ : 15 ส.ค. 2566

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถิพุทธที่สนใจและสมัครใจ เข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน จึงประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดดังส่งมาด้วย ๑ และขอให้ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประเมินเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังส่งที่ส่งมาด้วย

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ๖๒๖๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ๖๑๔๓๑
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
รอบประเมินเอกสาร

๒. กำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

๓. คำชี้แจง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถิพุทธที่สนใจและสมัครใจ
เข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร ได้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดดังส่งมาด้วย ๑
และขอให้ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประเมินเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม
ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทพงษ์ ปุณยรักษ์ดำรง)
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘๘ ๕๘๗๙



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนวิถิพุทธ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ รอบประเมินเอกสาร ดังนี้

ที่	โรงเรียน	สังกัด
๑	บ้านหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ์)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒	วัดอมรินทราราม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓	อนุบาลวัดนางนอง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๔	อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
๕	อนุบาลท่าแซะ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
๖	บ้านเหล่าเป่า	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
๗	ไทรงาม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
๘	บ้านโนนอุดมมงคลอุปถัมภ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
๙	วัดหนองคุ้ม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
๑๐	บ้านท่าเรือ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
๑๑	แจ้คอนวิทยา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
๑๒	อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
๑๓	วัดบ้านสระ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๑๔	วัดด่านช้าง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓
๑๕	ดัดดรุณี	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
๑๖	รัฐราษฎร์อุปถัมภ์	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
๑๗	ชุมพลโพธิ์สัย	สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสข้าราชการ)
ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา [สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน](#) และ [เว็บไซต์โรงเรียนวิถิพุทธ](#)